



DIỄN ĐÀN PHẬT GIÁO THẾ GIỚI LẦN THỨ NHẤT TẠI TRUNG QUỐC

Trong các ngày từ 13/4 đến 16/4/2006, tại thành phố Hàng Châu, thuộc tỉnh Triết Giang, Trung Quốc đã diễn ra Diễn đàn Phật giáo thế giới lần thứ nhất.

Tham dự diễn đàn này có hơn 1000 tăng, ni và các học giả, đến từ 34 quốc gia và khu vực khác nhau. Đại diện phía Việt Nam có đoàn đại biểu của Ban Tôn giáo Chính phủ do ông Ngô Yên Thi, Trưởng ban, dẫn đầu và Đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam do Hoà thượng Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam dẫn đầu.

Diễn đàn được khai mạc bằng nghi lễ cầu nguyện cho một thế giới hòa bình, cho dân chúng an lạc. Với chủ đề "Thế giới hài hòa bắt đầu từ tâm", các đại biểu tham dự diễn đàn đã cùng nhau tập trung trao đổi về các vấn đề cơ bản là *đoàn kết hợp tác, trách nhiệm xã hội và sứ mệnh hòa bình* của đạo Phật. Diễn đàn cũng lắng nghe các tham luận về các vấn đề đáng chú ý như mối tương hợp của Phật giáo nhân sinh và giáo dục thế kỉ XXI, Phật giáo và vấn đề bảo vệ môi trường, quảng bá Phật giáo trong thời đại Internet, v.v...

Bà Lưu Diên Đông, Phó Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Hội nghị chính trị hiệp thương nhân dân Trung Quốc, trong bài phát biểu, đã nhấn mạnh vai trò của Phật giáo trong xây dựng thế giới hài hòa: "Trong suốt chiều dài lịch sử, Phật giáo đã góp phần quan trọng vào hòa bình thế giới và văn minh nhân loại. Diễn đàn Phật giáo Thế giới lần này là diễn đàn đối

thoại, giao lưu cấp cao để giúp tìm hiểu vai trò tích cực của Phật giáo trong sự nghiệp vĩ đại xây dựng thế giới hài hòa, thúc đẩy xã hội hòa mục, gìn giữ hòa bình thế giới và đem lại hạnh phúc cho nhân loại".

Diễn đàn còn chứng kiến sự có mặt của Ban Thiên Lạtma, 16 tuổi, tên là Gyaltsen Norbu, cùng các lãnh đạo Phật giáo thế giới khác như Grantha và Visarada Rajakiya Pandita (Sri Lanka). Vị Lạtma trẻ tuổi này đã có một bài thuyết trình trong đó tán thành chính sách tôn giáo của Trung Quốc và kêu gọi các tín đồ Phật giáo yêu nước và bảo vệ quốc gia.

Trong thư gửi diễn đàn, Tổng thư kí Liên Hiệp Quốc Kofi Annan đã nhấn mạnh rằng quan điểm của Đức Phật về hoà bình là rất phù hợp với tình hình hiện nay và kêu gọi công chúng cùng hợp tác làm việc vì ích lợi chung nhằm hướng tới sự hoà đồng và hoà bình của các dân tộc trên thế giới.

Phát biểu tại buổi khai mạc, Hoà thượng Sinh Huy, Phó Chủ tịch Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, cho rằng diễn đàn đóng vai trò như một sân chơi bình đẳng, đa dạng và cởi mở cho thảo luận giữa những ai yêu chuộng hoà bình và chúng sinh nói chung, tôn trọng, ủng hộ Phật giáo và khuyến khích cái tâm biết quan tâm và trách nhiệm.

Ngày 15/4, các nhà sư cùng cầu nguyện cho hoà bình thế giới tại thành phố Châu Sơn và ngày 16/4, Diễn đàn Phật giáo thế giới lần thứ nhất đã thành công tốt đẹp sau khi toàn thể đại biểu tham dự diễn đàn nhất trí thông qua Tuyên bố Phổ Đà Sơn với tinh thần mọi người khoan dung hơn, xoá bỏ hận thù, luôn hoà hợp và mong tinh thần này đến được với mọi nhà để trái đất được bình yên, con người được an lạc.

Hoàng Chung (tổng hợp)